



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ราคาสินค้าเกษตรต.ค.ทรุดจุด'ดัชนีรายได้'เกษตรกร	กรุงเทพธุรกิจ
2. โต้แตกคองายกฯเลอะเทอะป้อมไวย-ข่าวมั่ว!	ข่าวสด
3. คอลัมน์ นิวส์โน้ต News Note: ชุดใหญ่ไฟกะพริบ	มติชน
4. โอกาสทองส่งออก'รังนก'ไทย จีนไฟเขียวนำเข้า-ยอดความต้องการล้นประเทศ	แนวหน้า
5. เกษตรฯล้อมคอกส้มแมนดารินจากจีน จับมือกรมศุลกาฬกำหนดจุดตรวจ..	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: เซียร์	แนวหน้า
7. พลังปีบ พลังกด กระทรวง "เศรษฐกิจ" ปัจจัย คือ อะไร	ข่าวสด
8. ตั้งเกฮือ-ยื่น'ตุ'ชะลอใช้กฎหมายจีสบกรมประมง-ออกกฎ200ข้อสอไม่ชอบ	ข่าวสด
9. ตำบลดต่อไป 'สมคิด' !!	ไทยรัฐ
10. ภาพข่าว: สังสรรค์	เดลินิวส์
11. คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว	ผู้จัดการ
12. 'บึกตุ'ขึ้นมีน'พีป้อม'ไรซ์ขัดแย้ง ปรับกรม.ทหารออกมากกว่าเข้า	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ราคาสินค้าเกษตรต.ค.ทรุดจุด'ดัชนีรายได้'เกษตรกร

วันที่ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10652 หน้า : 6(บนขวา)

ราคาสินค้าเกษตรต.ค.ทรุดจุด'ดัชนีรายได้'เกษตรกร

สศก.ประเมินรายได้เกษตรกรพ.ย.ลดต่อเนื่อง

กรุงเทพฯธุรกิจ ● สศก. ระบุ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรต.ค. ลดลง 2.42 % ทำดัชนีรายได้ ลดลง 3.96% คาดพ.ย.ลดต่อเนื่องอีก 4.61% เหตุราคาปรับตัวลงทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ ไช้ไก่ ส่วนทางผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน ต.ค. 2560 มีค่าที่ 128.39 ลดลง 2.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง คือ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้ายังชะลอตัวและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง และ สุกร ราคาลดลงเนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว

แต่ยังมีสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีความ

ต้องการใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนต.ค. 2560 มีค่าที่ 121.96 ลดลง 1.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง คือ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และลองกอง ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไช้ไก่ และกุ้งขาว แวนนาไม ทั้งนี้ ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนต.ค. 2560 ลดลง 3.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง

“หากมองผลวิเคราะห์แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตร ในเดือน พ.ย. 60 รายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะลดลง 4.61 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง 5.19% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.61% โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่”

สำหรับแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญเดือนพ.ย. 2560 พบว่า ข้าวเปลือกเจ้า หอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว จะเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 2560 เนื่องจาก สศก. และกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสภาเกษตรกร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิต

ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่แท้จริงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด พบว่า ข้าวหอมมะลิปี 2560/61 มีผลผลิตประมาณ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจรที่ตั้งไว้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่า ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 2560 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้นที่ลดลง ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านโมเดลไตรภาคีเชื่อมโยง รั้งซื้อผลผลิต และโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อการรวบรวมผลผลิต

มันสำปะหลัง คาดว่าดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. 2560 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมันเส้นสะอาดกับโรงงานเอทานอลและมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาเดือนพ.ย. 2560 คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวและอาจปรับตัวลงจากเดือนต.ค. 2560 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไช้ไก่และสุกร จากผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนเดือนธ.ค. 2560 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว

ด้านดัชนีราคา คาดว่า จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธ.ค. 2559 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และสับปะรด

โต้แตกคอนายกฯ

เลอะเทอะ

ป้อมไว-ข่าวมั่ว!

**โชว์ควงออกงานขึ้นมื่น
ตู้ชี้ถ้าไม่ดีเลิกคบไปแล้ว
มาร์คก็ปรับเร็ว-สกโฮมที
'กฤษฎา'ปิดข้อกุมเกษตร
'บิกตู'ยังไม่ทูลเกล้าฯรายชื่อ
'ประยุทธ์ 5' แยมโผปรับเก้าอี้ มี
ทหารออกมากกว่าเข้า □อ่านต่อหน้า 10**

● **ป้อมไว** □ ต่อจากหน้า 1
โชว์ควงแขน 'บิกตู' ออกงาน ไวขบวนการ
ดิเสครดิดปล่อยข่าวชดถาเหล่า 'บิกตู' ถิ่น
คบกันมา 40 ปี ไม่เคยขัดแย้งกัน ซัดข่าวถูก
ปรับพันกรม.เลอะเทอะ 'กฤษฎา' อดีตปลัดมท.
ได้ข่าวถูกทาบนั่งรมว.เกษตรฯ 'มาร์ค' จินายกฯ
รีบปรับ ลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 'วิญญู' แจง
ปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น จัดได้ใน 45 วันหลัง

กฎหมาย 6 ฉบับประกาศใช้ 'เอนก' มั่นใจ
พิมพ์เขียวปฏิรูปการเมืองเสร็จจ.ค.นี้ 'นิกร' ย้ำ
ปรองดองก่อนเลือกตั้ง ป.ป.ช. จ่อยื่นอัยการฟ้อง
ศาลฎีกานักการเมืองยึดทรัพย์ สมบัติ อุทัยสง่า
รายผิดปกติ 108 ล้าน
'บิกตู' เปิดงานสวนสนามอาเซียน
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
พืทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เป็นประธาน
ในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มพิธี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.กลาโหม ที่หายตัวไปพร้อมกับกระแสด
ข่าวถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี(กรม.)
ประยุทธ์ 5 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้
เดินทางมายังท่าเรือแหลมบาลีฮาย ด้วยรถตู้
ส่วนตัว โดยมีพล.อ.อุดมเดช สัตบุต รรมช.
กลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัด
กระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราไชยพันธ์ ศรี
สุวรรณ ผบ.ทสส. และผบ.เหล่าทัพ รวมถึง
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รอต้อนรับ
ก่อนจะนั่งรถอู่ไปขึ้นเรือหลวงกลาง ทั้งนี้
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ซึ่งมีข่าวจะลาออกจากผบ.ตร.
เพื่อร่วมกรม.ประยุทธ์ 5 ได้ทักทายสื่อด้วย
สีหน้ายิ้มแย้ม
ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาขึ้นเรือ
หลวงกลาง ในเวลา 09.15 น. ระหว่างอยู่บนเรือ
พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ได้พบปะ
กันช่วงสั้นๆ ในห้องรับรอง ก่อนจะเข้าสู่พิธี



◀ สยบข่าว - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พบกันครั้งแรกหลังพล.อ.ประวิตร ลาหยุดหลายวัน ท่ามกลางกระแสข่าวปรัมปรา. ในพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่อ่าวพัทยา เมื่อวันที่ 20 พ.ย.

ตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับผบ.ทร. ทั้ง 18 ประเทศ จนจบพิธี

ไขว่คว้า 'บิกป้อม' บนเรือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่เรือหลวงกลางเทียบท่าอยู่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร เดินออกมานอกตัวเรือและถือเป็นการปรากฏตัวพร้อมกันต่อหน้าสื่อครั้งแรก โดยพูดคุยกันประมาณ 1 นาทีเศษ ก่อนจะเดินกลับเข้าไปภายในเรืออีกครั้ง เพื่อเตรียมตัวลงจากเรือมาถ่ายรูปหมู่ และพล.อ.ประยุทธ์ ยังสั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลพล.อ.ประวิตร ในระหว่างลงจากเรือด้วย จากนั้นคณะทั้งหมดไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร เดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเพื่อติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่ โครงการระเบียบเศรษฐกิจระดับวันออก หรือ EEC รับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวระหว่างพบปะนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีว่า วันนี้ได้พูดคุยกับคณะทำงานถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อน 20 กว่าคณะ ขับไปแรงด้านที่ยะยะขึ้นทุกที ยืนยันว่าวันนี้ไม่มีนายกฯ น้อย นายกฯมีคนเดียว โดยมีพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เป็นเลขาธิการนายกฯ มีคนบอกว่าเป็นเลขาฯ

นายกฯ ก็ต้องเป็นนายกฯด้วย แต่คนนี้ไม่มีวันนี้มีนายกฯ คนเดียวก็แค่พออยู่แล้ว การทำงานถ้าคิดคนอื่นเอาไป แต่ถ้าไม่คิดนายกฯ รับคนเดียว

ขอรอยยิ้ม-พร้อมปรับตัว

“เขาบอกว่านายกฯ ปรับกรม. นายกฯเป็น คนรับผิดชอบ ถ้ามั่น ไม่ดีขึ้นมา ผมคิดว่าตรงนี้ ต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ สิ่งที่ผมต้องการ ก็รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งไม่ใช่เสียงนิยมนิยมชมชอบ แต่เป็นเสียงที่ทุกคนพร้อมจะรับฟังปรับตัวและปฏิรูปตัวเอง รัฐบาลก็จำเป็นต้องปฏิรูปตัวเองไปด้วย ทั้งระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เพราะประเทศต้องการการปฏิรูป จะทำแบบเดิมไม่ได้ แต่ทุกอย่างจะทำได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รัฐบาลไว้วางใจประชาชน ประชาชนก็ต้องวางใจรัฐบาล ถ้าไว้วางกันก็จะเดินไปได้หมด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เวลาคนพูดมักจะใช้มือและนิ้วชี้ประกอบการพูด แต่ก็มักจะมีภาพนิ่งกลาง จริ่งๆ แล้วคนคิด ไม่ออก ก็อาจจะต้องใช้การชี้บ้าง แต่ไม่ได้เป็นการข่มขู่ประชาชน การชี้ของตบไม่ได้ดูถูกใคร กับทหารคนที่ขี้แบบนี้ เวลาคนขึ้นพูดบนเวทีมีใครสั่งให้ปรับมือหรือเปล่า มาจากใจ คนให้ใจท่าน ท่านก็ต้องให้ใจคน เขาเรียกว่า Speech of touch เร่งสร้างความไว้วางใจระหว่างกันให้ได้ ไม่มีใครที่จะมาพูดหาเรื่องอะไรกับคนอีกแล้ว ถ้าพูดดี ๆ พูดเพราะๆ คนก็พูดเป็น ซึ่ง

คนต้องการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกคนที่เป็นคนไทย อยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าตามศักยภาพที่มีอยู่

วอนทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อย่าไปฟังในสิ่งที่มีคนพูดว่ารัฐบาลทำผิดนโยบาย มองว่าทุกอย่างผิดไปหมด ตรงนี้ไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้ตน เราต้องสร้างความไว้วางใจ ถ้าคุณคิดว่า ตนเข้ามาแล้วตั้งใจทำให้ประชาชนก็ต้องช่วยกัน จะปล่อยคนคนเดียวไม่ได้ วันนี้การให้คนมาขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยยังเป็นเรื่องยาก เพราะไม่รักษาสีทึบตัวเอง เมื่อไม่ช่วยกันดูแลก็จะมีคนทุจริต

“ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ทุกคนเวลาไปทำบุญไหว้พระ ก็ยกมือไหว้ขอจนพระสงฆ์ “แต่ผมขออย่างเดียว ขอให้ผมเป็นคนดี อย่าให้ผมหลงลาภยศ สรรเสริญ ขอทำงานสำเร็จ ประชาชนมีความสุข ผมไหว้พระมาตลอด 3 ปี ยังได้แค่นี้ เพราะมีคนขอเยอะ พระเลยให้ผม น้อยหน่อย ถ้าทุกคนขอแบบผม ประเทศชาติทุกคนก็จะดีไปด้วย อย่าให้เขามาตีพวกเรานะ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขึ้นมายังประชาชนที่มาต้อนรับ พร้อมกับถามว่า “ใครไม่ชอบผมยกมือเลย” ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือ โดยนายกฯยิ้มพร้อมกล่าวว่า “ไม่กล้าละซี” ไม่เป็นไรคนรับได้ จะไปเขียนอะไรไปเขียนตอบที่ศูนย์ดำรงธรรม ถ้าถาม 4 ข้อ 6 ข้อ ที่ตนถามประชาชน ไม่ได้ถาม

นักการเมืองหรือใครทั้งสิ้น แต่ด้านนักการเมืองอยากตอบก็ตอบมา แต่เอาบัตรประชาชนไปด้วย ให้เห็นว่าใครเป็นคนตอบ แล้วคนก็ไม่โกรธท่าน และไม่จำเป็นไม่ต้องมายกขอปอขึ้น

การันตี พี่ป้อมเป็นคนดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้หันไปพูดกับพล.อ.ประวิตร ว่า “ผมขออนุญาตนะพี่ ผมจบมา ท่านสอนผมให้เป็นคนดี จนถึงวันนี้ถ้าท่านไม่ตีเลิกคบมานานแล้ว ผมไม่ได้แก้ตัวแทนท่าน แต่ทุกคนต้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้โครงการมีเงินหมื่นเป็นพัน ท้องถิ่นเป็นคนทำ ก็ต้องไปดูมีการโกงตรงไหน อย่างตอนนี้ที่บอกว่ามีกรอกเอาไปให้ข้าราชการ แล้วขอเบิ้ลสองเพราะต้องให้ทหารด้วยลูกพี่ผมโดนตลอดเพราะคุมทหาร มันจริงหรือเปล่าหรือตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออะไรก็แล้วแต่ ไปหามาให้ผม รับรองไม่ละเว้นใครทั้งสิ้น เพราะเมื่อผมไม่ทำ คนอื่นก็ทำไม่ได้ข้างล่างต้องแก้ปัญหาให้ผมด้วย หากมีเรียกรับผลประโยชน์ ส่งมาที่ท่าเรือ จะสอบให้หมด ถ้ามีหลักฐานจะลงงานคนคนนั้น ต่อให้เป็นญาติก็ไม่ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน เพราะต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เมื่อช่วงเช้าเป็นประธานงานพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน มี 40 ประเทศเข้าร่วม มีเรือ 50 ลำมาทุกประเทศ ถามว่าทำไมเขาถึงมา ประยุทธ์ยังอยู่ มาทำไม เขาเห็นความมีเสถียรภาพ เห็นความสงบสุข ไม่มีมีการเคลื่อนไหวขัดแย้งตามท้องถนน เขาจึงมาหมด เขาถามผมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ จะเกิดอีกนานเท่าไร ท่านตอบเขาสิ ผมตอบไม่ได้ อยู่ที่ท่านทุกคน เดี่ยวหาว่าผมไปดึงเลือกตั้งอีก มันคนละเรื่อง ท่านช่วยตอบผม ท่านจะเลือกไม่เลือกก็เรื่องของท่าน แต่จะทำอย่างไรให้มันเป็นอย่างนี้”

เผยยังไม่ทูลเกล้าฯ ครม.ใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการนำรายชื่อครม.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯว่า ยัง กำลังฯ เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว กำลังทำผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าครม.ประยุทธ์ 5 จะเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คิดว่า ตั้งใครไปก็อาจมีคนที่พอใจและไม่พอใจ คอช้อถามว่าการปรับครม.ครั้งนี้สัดส่วนของทหารลดลงหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่รู้เหมือนกัน คนไม่เคยคิดถึงสัดส่วน ไม่มีเข้า มีเพียงนิดหน่อยออกมากกว่าเข้า ทำให้รังเกียจทหารนักหรือ

อย่างไร

ผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ได้รังเกียจ รักทหารจะตาย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ปัดโช รักแต่ต้องจะตาย รักไม่ต้องตาย เขาเป็นว่าทำดีที่สุดมันไม่มีอะไรที่ 100 เปอร์เซ็นต์ มันไม่มีอะไรถูกใจคน 100 เปอร์เซ็นต์ อาจมีคนชอบคนไม่ชอบ ดีไม่ดี แต่ผมเห็นคนในสังคมบอกว่าในเมื่อนายกฯเป็นคนรับผิดชอบปรับเอง นายกฯต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าไม่ดี ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรี ผมก็ตั้งของผมแบบนี้” เมื่อถามว่าปรับครม.ครั้งนี้ นายกฯพร้อมรับผิดชอบหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมารับผิดชอบแค่ครม. ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 ชีวิตของตน ไม่พอหรือ

ไว้มิขบวนการดิสเครดิต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังใกล้อยู่ คืออยู่ตลอดเวลา ต้องดูความพร้อมกฎหมาย ขณะนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังทำอยู่ กฎหมายท้องถิ่นยังไม่เสร็จ พร้อมเมื่อไรก็งเลือก คนขอไม่อ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยเพราะถ้าอ้างไปเดี๋ยวก็โดนอีก ต้องถามว่าประชาชนพร้อมหรือยัง ว่าอย่างไรก็ตาม

ส่วนการสยบข่าวลือความขัดแย้งกับพล.อ.ประวิตรนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องนี้พูดกันมานานแล้ว ตนได้ประกาศให้มันชัดเจนไม่ว่ารองนายกฯหรือรัฐมนตรี ไปหาไม่จริง เมื่อถามว่าข่าวลือที่เกิดขึ้น เป็นการดิสเครดิตหรือมาจากเรื่องอะไร นายกฯ กล่าวว่า มันมีขบวนการดิสเครดิตส่วนหนึ่ง แต่ต้องไปดูว่าเรื่องการดิสเครดิตจริงหรือไม่จริง แยกแยะกันให้ออก และการดำเนินงานโครงการต่างๆ กว่าจะผ่านมาถึงนายกฯ ต้องดูว่าผ่านอะไรมาบ้าง มีเป็นหลายด้านโครงการซึ่งไม่ได้โทษทั้งหมดแต่ต้องไปดูว่า สุจริตและเป็นธรรมหรือไม่ วันนี้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งหมดจึงอยู่ที่คนบังคับใช้กฎหมาย สังคมต้องเรียนรู้ว่าจะช่วยกันใช้กฎหมายอย่างไร ไม่ใช่ให้รัฐไปบังคับใช้อย่างเดียว ไม่เช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้ง ทุกอย่างไปกัน ไม่ได้ทั้งหมด

ล้มครมมา 40 ปี ไม่มีขัดแย้ง

ด้านพล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวความขัดแย้งกับพล.อ.ประยุทธ์ จนมีข่าวลือถึงขั้นจะมีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่า “เรื่องปรับครม.ไม่เป็นความจริง ลือกันไปเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะ โดยเฉพาะพวกคอมมิวนิสต์ข้างในชอบเขียนให้เป็นประเด็นว่าเรามีความขัดแย้ง

กันระหว่างพี่น้อง ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ผมกับประยุทธ์อยู่กันมานาน เขียนแบบนี้คนก็ชอบอ่าน ด้านแต่เป็นพวกมโนที่อยู่ข้างในเขียนให้ระทะเลาะ แตกกับนายกฯ เราไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันเลขอยู่ด้วยเรามาตั้ง 40 ปี สื่อส่วนใหญ่ก็รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร แล้วก็ลือกันไป มันจะเป็นไปได้อย่างไร” พร้อมกับส่ายหน้า และถอนหายใจ

ส่วนที่มีข่าวว่าป่วยจนต้องหยุดพักหลายวันนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ไม่ได้ป่วยเลย ไปทำงานมีธุระ วันนี้เห็นหน้าหน้าตาสดชื่น เมื่อถามถึงรอยข้ำที่บริเวณหลังมือด้านซ้าย พล.อ.ประวิตรโชว์หลังมือที่มีรอยข้ำจากเข็มฉีดยา ก่อนกล่าวว่า เส้นเลือดมันแตก ไม่มีอะไรไม่ได้ป่วย ไม่ได้ไปตรวจหรือเช็กอู่ฟรังกาย แต่บังเอิญต้องไปธุระ

วิญญูไม่รู้เรื่องปรับครม.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เกรืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับครม. ว่า ตนไม่รู้จะไรมากกว่าที่สื่อรู้ เพราะสื่อปล่อยข่าวกันเอง ไม่รู้ว่าข้อไหนจริงไม่จริง และไม่ทราบข่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติในบางรายชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ตรวจสอบได้เลย แต่บางรายชื่อที่มีประวัติพิพพันกับนักธุรกิจมาก่อน สลค.ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ ต้องให้เจ้าตัวมาชี้แจงเอง ซึ่งตนไม่ทราบว่าการปรับครม.ครั้งนี้ได้ตรวจสอบประวัติไปแล้วหรือไม่ และไม่ทราบเหมือนกันว่าตนยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ หากไม่อยู่คนอื่นก็ทำเรื่องกฎหมายแทนได้

แจงปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่น

นายวิญญูยังกล่าวถึงการเตรียมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่า หลังจากได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้วางกรอบการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 1.เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับร่างเสร็จ 2.รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ในเดือนธ.ค.เสร็จจะเสนอกฎหมายไปที่ครม. ก่อนส่งเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนสภาจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าไรนั้นยังไม่ทราบ จนเมื่อกฎหมายประกาศใช้จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน แต่ต้องทยอยเลือกทีละส่วน ไม่ว่าจะ เป็น อบต. อบจ. ฯลฯ และหากการเลือกตั้งส่วนใดที่จะไปอยู่ในช่วงการเลือกตั้งระดับชาติ

กกด.จะพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรไม่ให้เกิด กระชั้นชิดกันเกินไป

ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีหลายระดับแล้วจะทำให้การเลือกตั้งระดับชาติต้องถูกเลื่อนออกไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับจะเลือกก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ และบางระดับจะเลือกตั้งภายหลังการเลือกตั้งระดับชาติ เมื่อถามว่าการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องเป็นไปตามกรอบเดิมตามที่นายกฯประกาศแล้วหรือไม่วินิจฉัยว่า เรื่องนี้ทุกคนมานานแล้วไม่ขอพูดอะไรอีก อย่าเอาเรื่องการ

เลือกตั้งท้องถิ่น ไปปนกับการเลือกตั้งระดับชาติ เพราะการเลือกตั้งระดับชาติจะเลือกพร้อมกันทุกแห่งทั่วประเทศ

ปฏิเสธปูดวันกบฏพ.ค.61

นายวิษณุกล่าวว่า ขณะนี้มหาดไทยได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จแล้ว ซึ่งตนนำร่างกฎหมายเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความเห็น จากที่รับฟังความเห็นไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้นก็จะเชิญ กกด.มาหารือกัน แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกด.ระบุว่ารัฐบาลควรยกเลิกประกาศ ศสช. 2 ฉบับเพื่อเปิดทาง นายวิษณุกล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีการหาเสียงเหมือนการเลือกตั้งใหญ่ มีการชุมนุมทางการเมือง แต่เมื่อวันนี้คิดลือกประกาศศสช. ฉบับที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 หากจะเปิดให้หาเสียงก็ต้องปลดลือกในเรื่องดังกล่าวแต่อาจไม่จำเป็นที่ต้องยกเลิกคำสั่ง

ถ้ายกเลิกทั้งหมดกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเข้าข่ายได้รับการปลดลือกด้วย ซึ่งเชื่อว่าคสช.คงยังไม่ต้องการเช่นนั้น ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งอาจต้องใช้วิธีการคลี่คลายลือก ซึ่งมีหลายวิธี ทั้งการออกเป็นคำสั่งใหม่ ออกพ.ร.บ.หรือออกประกาศ อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ทราบว่าจะเป็นที่ของ กกด.ชุดเก่าหรือใหม่ และยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในเดือน พ.ค.2561 เพราะการเลือกตั้งต้องเป็นไปตามกรอบเวลาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

'กฤษฎา' ปิดชื่อโพลันรรม.เกษตรฯ

นายกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีรายชื่อ

ติดโพลเป็นรรม.เกษตรและสหกรณ์ ใน 'กรม.ประยุทธิ์ 5' เพราะพล.อ.ประยุทธิ์ ขึ้นชมการทำงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า ขณะนั้นยังเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ ยังไม่ได้ลาออก และยังไม่มีผู้ใหญ่มาคิดต่อหรือทาบทามให้ดำรงตำแหน่ง

"อีกทั้งผมจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มา ไม่ได้จบด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านกระทรวงเกษตรฯ" นายกฤษฎากล่าว

'มาร์ค' เนออย่ายึดตัวบุคคล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเนอสื่อไม่ควรวินิจฉัยหรือวิจารณ์เรื่องการปรับครม.ว่า การที่เราไปวิจารณ์ว่ารัฐมนตรีคนนั้นจะไปคนนี้จะอยู่ คิดว่าคงไม่เป็นผลดี เพราะถ้าคนที่นั่งทำงานอยู่ แต่ได้ยินข่าวว่าตัวเองจะไม่ได้ทำงานแล้ว ก็คงไม่รู้สึกละ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ยอมให้วิจารณ์ บุคคลที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธิ์ ควรทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพราะเมื่อมีกระแสข่าวปรับ ครม. สื่อก็วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ และห้ามกันไม่ได้ เพราะสื่อคงไม่สามารถคาดเดาได้โดยไม่มีแหล่งข่าวให้ข่าวเช่นกัน แต่การวิจารณ์ของสังคม ภาคประชาชนหรือสื่อถือเป็นข้อมูลที่นายกฯ นำไปปรับใช้ประโยชน์ เพื่อสะท้อนการทำงานของ ครม.ได้

"การปรับครม.ต้องดูที่ตัวบุคคล โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ถ้ายังยึดติดที่ตัวบุคคลเดิม ปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายการทำงานจะเหมือนเดิม ดังนั้น ต้องเจาะลงไปที่ความคิดและนโยบายของคน รัฐบาลต้องทบทวนตรงนี้มากกว่า ไม่ใช่คิดตั้งแต่ตัวบุคคล ถ้ามีปัญหาที่ควรคุยกันถึงแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางเศรษฐกิจประเทศในทางที่ดี ผมเห็นความคิดของทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันที่พยายามพูดแก้ปัญหามากมายครั้ง คืออยากจะทำเงินมาหมุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังไม่มียังไรที่ทำแล้วเห็นผลชัดเจน" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

แผนปฏิรูปการเมืองเสร็จช.ค.นี้

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ได้เชิญนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการเมือง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 20-30 พ.ย. โดย

วันที่ 20 พ.ย. มีนายนิกร จานง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วมเป็นคนแรก

นายเอนกกล่าวว่า การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในร่างแรกคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนธ.ค.นี้ จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการปฏิรูปทุกชุด พิจารณาว่าเนื้อหาขัดกับแผนปฏิรูปด้านอื่นหรือไม่ แล้วจะนำมาปรับ ก่อนส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครม. และรัฐสภาพิจารณา ทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในเดือนเม.ย.2561

ส่วนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามแผนจะเขียนผูกมัดให้หน่วยราชการ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ติดตามว่าหน่วยงานรัฐทำตามแผนหรือไม่ หากไม่ทำอาจถูกลงโทษ คณะกรรมการชุดนี้จะใช้บทที่เหมาะสม ติดตามและประเมินผลด้วย เชื่อว่า 5 ปีจะเห็นผลงานเป็นรูปธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่คณะกรรมการวางกรอบไว้ 5 เรื่อง 1.การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 2.การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับไทย 3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.ลดการแก้ปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้จักสามัคคีของสังคมไทย และ 5.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

'นิกร' ย้ำปรองดองก่อนเลือกตั้ง

ด้านนายนิกรกล่าวว่า 5 ปีนี้เป็น 5 ปีของการเปลี่ยนผ่าน แต่การเมืองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจาก 5 ปีนี้ การจะนับความสัมฤทธิ์ตามแผนจะนับอย่างไร รวมทั้ง 5 ประเด็นปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเป็นเป้าหมายที่เพียงพอต่อการปฏิรูปหรือไม่ ซึ่งตนมองว่ายังไม่พอ ควรทำเรื่องใดก่อนหรือทำหลัง เช่น การเลือกตั้งกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือรัฐกับธรรมาภิบาลไทย ขณะเดียวกันเรื่องปรองดองควรทำก่อนเลือกตั้ง ถ้าไม่มีการปรองดอง การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ถ้าเลือกตั้งมีปัญหา การฟอร์มรัฐบาลมีปัญหา ประชาชนจะรู้สึกดีต่อการเมืองได้อย่างไร ทุกอย่างเหมือนโดมิโน ถ้าล้มไปข้างหลังก็ทับกลับหลัง ซึ่งการปรองดองมี 2 ประเด็นคือปรองดองอย่างไร และปรองดองเมื่อไร แต่ไม่เชื่อว่าพรรคจะปะทะกันตอนเลือกตั้ง ความปรองดองจึงต้องทำก่อน

ส่วนการปลดลือกให้พรรคการเมือง พรรค

รอหนังสือตอบกลับจากกกต. ในส่วนที่ สอบถามไป เบื้องต้นให้รองผอ.พรรคสรุป คำตอบที่กกต. ตอบพรรคเพื่อไทยและ ประชาธิปัตย์ ที่เป็นห่วงขณะนี้คือระยะเวลา ที่มาตรา 141 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งกำหนดให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิก พรรคใน 90 วัน ใกล้จะครบกำหนดวันที่ 5 ม.ค.2561 แต่มีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งตนไม่อยากจะให้แก้ไข เพราะเป็น 1 ใน 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ขณะนี้เหลือ 2 ฉบับอยู่ในชั้นการพิจารณา หากแก้พ.ร.บ.ว่า ด้วยพรรคการเมือง จะหมายความว่ากฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เสร็จ 1 ฉบับ เป็นไปได้ที่จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป ดังนั้น ปลดล็อกข่าวหรือเร็วมีผลต่อพรรค

‘อู๋อิ่ง โปสต์แมน’ หัวใจแข็งแรง

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อู๋อิ่ง ได้โพสต์ไอจี เปิดเผยภาพนายทักษิณ ชินวัตร เข้ารับการตรวจร่างกาย โดยระบุว่า “พาคณพ่ไปตรวจสุขภาพมาเข้านี้ละ หมอบอกแข็งแรงดีมาก พ่ทำตามหมอบอกแนะนำอย่างเคร่งครัดเสมอ ตรวจดูหัวใจ หมอบอกว่าแข็งแรงดี ไม่มีอะไรผิดปกติ พ่ยิ้มแล้วหันมาบอกว่า my heart is fine, not broken, too old for that แปลง่ายๆ ว่า “หัวใจผมแข็งแรงดี ไม่ได้ ออกหัก มันแก่เกินกว่าจะออกหักแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อู๋อิ่งยังโพสต์ข้อความว่า เรื่องนี้ทำให้ยากันขมแก้ม และพ่ยังมีประโยชน์ ทั้งทำอีกว่า เราต้องทานอาหารเป็นยา ไม่งั้น แก่ตัวต้องมาทานยาเป็นอาหาร

‘ไผ่’ ขึ้นศาล-สืบพยานโจทก์

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาล มทบ.23 มีคำสั่งเบิกตัวนาย จตุรภัทร บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ผู้ต้องหาในคดีขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ชวนร่วมกันมั่วสุมและชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น มาสืบพยานโจทก์นัดแรก ตามขั้นตอนของการไต่สวน โดยมีนายอานนท์ นานา ทนายความของผู้ต้องหา นายวิบูลย์ และนางพริ้ม บุญภัทรรักษา พ่อและแม่ของ ไผ่ ดาวดิน รวมทั้งเพื่อนๆ มาให้กำลังใจจำนวนมาก

เวลา 15.30 น. หลังจากศาล มทบ.23 สืบพยานโจทก์นัดแรกเสร็จ โดยมีสื่อมวลชนที่อยู่ในเหตุการณ์ มาให้ปากคำเพียงคนเดียว ได้มีคำสั่งให้จำศาล ควบคุมตัวนายจตุรภัทร กลับเข้ารับการคุมขังตามเดิมทันที

ทนายเล็งสู้คดีขัดคำสั่งคสช.

นายอานนท์กล่าวว่า ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์อีกครั้งในวันที่ 22 ม.ค.2561 ซึ่งฝ่ายโจทก์คือพนักงานอัยการศาลทหาร ได้ขอเบิกพยานเพิ่มอีก 1 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม รวมพยานที่จะต้องมาให้การต่อศาล มทบ.23 ในวันที่ 22 ม.ค.2561 ทั้งหมดเป็น 2 ปาก ส่วนการเบิกตัวพยานในฝ่ายจำเลย คาดว่าจะสืบฝ่ายได้เดือน มี.ค.2561

ทั้งนี้ทนายยื่นคำร้องต่อศาล มทบ.23 ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีขัดคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เนื่องจากผู้ต้องหาถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีมาเกินกว่าโทษตามกฎหมายสูงสุดของคดีนี้คือ 6 เดือน แต่ศาลไม่ปล่อยตัว เพราะเห็นว่านายจตุรภัทรตกเป็นจำเลยในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เมื่อเป็นการขังซ้อนกันอยู่ ศาลมองว่ายังไม่ถือเป็นการรับโทษในคดีขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 จึงยังไม่มีการปล่อยตัว ส่วนการหักล้างในการรับโทษหรือไม่นั้น ศาล มทบ.23 จะสั่งในคำพิพากษาต่อไป ซึ่งทนายจะหาทางต่อสู้ต่อไป

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14499

หน้า: 1 (ขวา)

Col.Inch: 15.72

Ad Value: 24,366

PRValue (x3): 73,098

Clip: Full Color

คอลัมน์: นิวส์โน้ต News Note: ชุดใหญ่ไฟกะพริบ



นิวส์โน้ต
News Note

ชุดใหญ่ไฟกะพริบ

หน้าตา ครม.บิ๊กตู 5 ชัดเจนเป็นลำดับ
จัดทัพปรับครั้งนี้ ไม่เล็ก-ไม่ใหญ่ เบาะๆ

เบาะๆ 7-8 กระทรวง

ที่เปลี่ยนหัวใหม่

แน่ๆ ก็กระทรวงแรงงาน ว่าการไขก๊อก
นอกนั้นมืออาชีพพาณิชย์วิทยาศาสตร์พลังงาน
รวมถึงกระทรวงตั้ง-รมต.วีไอพี ระดับเพื่อน
เลิฟนายกรัฐมนตรีนะ

'บิ๊กฉัตร'-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
จำใจลุกจากเก้าอี้ รมว.เกษตรฯ

ตอนนี้हारันเวย์ใหม่ มีที่ลงเรียบร้อย
เกษตรฯกระทรวงใหญ่ งานเยอะ ไหนๆ
ยกเครื่องทั้งที

รอบนี้ 'บิ๊กตู' จัดชุดใหญ่ ไฟกะพริบ
เดิมมี 1 ว่าการ 1 รมช. เพิ่มเต็มจัดเพิ่ม
อีก 1 เก้าอี้รัฐมนตรีช่วย

เก่าพันไปยกแพค 2 ราย

บิ๊กฉัตร-กับชุดใหม่ บุญยประสงค์ คน
หลัง โยกกลับพาณิชย์ ตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วย

ส่วนเกษตรฯโฉมใหม่

จะมี 3 หม่อมใหญ่ 3 มุม **ลักษณะจวนวรัช**
อดีตเอ็มดีแบงก์ ธ.ก.ส.-'อ.ย.กษ' วิวัฒน์
ศัลยกำธร คนดัง

ไฮไลต์รัฐมนตรีว่าการ
ที่ใครต่อใครถามไถ่รุ่น คอลัมน์นี้แพลม
ไว้ให้ทายเล่นสับดาท์ก่อน

อดีตบิ๊ก ชรก.จะโฉบมา เปิดห้องฉลอง
เก้าอี้ใหม่

เฉลยก็ได้

'กฤษฎา บุญราช' อดีตปลัดกระทรวง
มหาดไทย แต่งตัวรอนั่งเก้าอี้ใหญ่ เปิดตัว
ป้ายแดง ว่าการกระทรวงเกษตรฯ

โอกาสทองส่งออก'รังนก'ไทย

● จีนไฟเขียวนำเข้า-ยอดความต้องการล้นประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรค AQSIQ ของจีน ประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทย ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม โดยให้นำเข้ารังนกที่มีสีขาว เหลือง หรือทองนั้น ประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินค้ารังนกล็อตแรก ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ปริมาณ 112 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท (ราคา กิโลกรัมละ 160,000 บาท) ที่ผ่านการควบคุมกำกับดูแลขบวนการผลิตรังนกโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องการขึ้นทะเบียน แหล่งผลิตรังนก บ้าน (ถ้ำ) มีการจัดการระบบการป้องกันโรค มีแผนการตรวจสอบสารตกค้าง รวมถึงศูนย์รวบรวมรังนกต้องมีระบบ GMP และ HACCP ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ โดยปัจจุบัน หน่วยงาน CNCA ของจีนได้ขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกของไทยแล้ว จำนวน 2 แห่ง ถ้ำรังนก 21 แห่ง คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมียอดส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปยังประเทศจีนได้ต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การส่งออกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของรังนกไทย เพราะรังนกไทยมีคุณภาพสูงและประเทศจีนมีความต้องการบริโภคอีกมาก เนื่องจากจีนยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวและอนุญาต

ให้คู่สามีภรรยามีลูกคนที่สองได้ ส่งผลให้ความต้องการรังนกของจีนสูงขึ้น เพราะสรรพคุณในการพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้เด็กคลอดออกมาแข็งแรง พบว่าข้อมูลการบริโภครังนกของจีนเพิ่มขึ้นปีละ 22% มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการบริโภค 1,000 ตันต่อปี ทั้งหมดต้องพึ่งพาการนำเข้าทั้งหมด จึงเป็นโอกาสของไทยที่เป็นแหล่งของนกอีแอ่นกินรังตามธรรมชาติ ปัจจุบันถ้ำรังนกที่ขึ้นทะเบียนกับประเทศจีนสามารถส่งออกได้มี 21 ถ้ำ สามารถผลิตรังนกได้ ปีละ 8 ตัน

“นอกจากนี้ กรณีรังนกบ้าน หรือรังนก คอนโด ปัจจุบันมีจำนวน 10,020 หลัง กรมปศุสัตว์ยังไม่สามารถให้การรับรองได้ เนื่องจากพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ไม่อนุญาตให้เก็บรังนกอีแอ่น นอกสัมปทาน แต่ในขณะนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้เสนอแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มเติม มาตรา 12 ในร่างพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... สามารถขออนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น นอกสัมปทานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ หากสามารถปลดล็อกได้ จะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำรายได้เข้าประเทศได้จำนวนมาก” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวทิ้งท้าย

เกษตรฯ ล้อมคอกส้มแมนดารินจากจีน

จับมือกรมศุลกากรกำหนดจุดตรวจร่วมสกัดปนเปื้อนโรค-แมลง

กรมวิชาการเกษตร เปิดแผนสกัดส้มแมนดารินนำเข้าจากจีนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้า จับมือกรมศุลกากรกำหนดจุดตรวจสัมร่วมกัน สกัดผลส้มมีกิ่งและใบติดมาทำสายพิษเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อยุติการนำเข้าตั้งแต่เดือนตุลาคม - ปัจจุบันจำนวนกว่า 9 พันตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 277 ล้านบาท

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม เป็นฤดูกาลที่ประเทศไทยนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมาก โดยผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง โดยที่ผ่านมาพบปัญหาการมีใบและกิ่งติดมากับผลส้ม ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และข้อตกลงตามพิธีสารไทย-จีน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจติดมากับใบและกิ่งส้มซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์ ด่านตรวจพืชแหลมฉบังจึงได้จัดทำแผนเฝ้าระวังและควบคุมการนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจปล่อยและนำเข้าผลส้มแมนดาริน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดยขอความร่วมมือกำหนดสถานที่ตรวจร่วมสินค้าเกษตร ระหว่างศุลกากรกับด่านตรวจพืชแหลมฉบัง พร้อมกับกำหนดวิธีสุ่มตรวจโดยเปิดสินค้าทุกตู้คอนเทนเนอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดรูปแบบในการสุ่มเปิดตรวจ 2 รูปแบบ โดยพิจารณาจากประวัติการนำเข้าของผู้นำเข้าแต่ละรายที่มีประวัติการนำเข้าที่ไม่ดีเงื่อนไขการนำเข้า จะได้รับการพิจารณาสุ่มตรวจ 1 : 3 ของจำนวนตู้สินค้าทั้งหมดที่นำเข้าในวันนั้น พร้อมทั้งได้วางมาตรการติดตามและเฝ้าระวังหลังการตรวจปล่อย จากด่านตรวจพืชแล้ว โดยขอความร่วมมือสารวัตรเกษตรและตำรวจเศรษฐกิจตรวจสอบการครอบครองส้มแมนดารินของผู้นำเข้า ณ ตลาดไทย ตลาดไทยไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดค้าส่งอื่นๆ ด้วย

สำหรับการดำเนินการเมื่อตรวจพบแมลงศัตรูพืชทั่วไปที่มีชีวิต ให้กำจัดโดย

การรมยาโดยผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจึงอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่หากพบศัตรูพืชกักกันจะรมยาแล้วให้นำเข้าส่งสินค้ากลับไปยังประเทศต้นทางพร้อมหนังสือแจ้งเตือน กรณีตรวจพบกิ่งและใบส้มติดมาให้นำเข้าดำเนินการกำจัดใบและกิ่งออกให้หมดโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช

“การนำเข้าส้มแมนดารินจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำเข้าส้มแมนดารินมาในประเทศไทยแล้ว 24 ราย จำนวน 314 ชิพเมนต์ ปริมาณการนำเข้า 9.25 พันตัน มูลค่า 277.14 ล้านบาท ซึ่งการนำเข้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่พบการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้นำเข้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้า สิ่งต้องห้าม ได้แก่ การลักลอบนำเข้า การปลอมแปลงเอกสาร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13361

Col.Inch: 13.29

Ad Value: 11,961

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 35,883

Clip: Black/White

ภาพขาว: เชียร์



เชียร์ : ตัวแทนประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน

พลึงبيب พลึงกต กระทรวง "เศรษฐกิจ" ปัจจัย คือ อะไร



ปัญหาราคาสินค้าเกษตรจะยังเป็นเรื่อง "หลอน" ไม่ว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นใคร ไม่ว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นใคร คู่ตัวอย่าง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็แล้วกัน หากมองจาก "ฐานเดิม" ที่เป็นเพื่อนนักเรียนทหารร่วมรุ่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องถือว่ามากด้วย ความแข็งแกร่ง

สมัยยังรับราชการก็ส่งให้ไปคุม "ช่อง 5" รู้กันอยู่ว่า "ช่อง 5" คืออะไร จำเป็นต้องกัดสรรเอาคนที่ไว้วางใจมากที่สุดเข้าไปกำกับดูแล และในยุคที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผบ.ทบ.ก็เลือก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ คนนี้

เมื่อมาตุการเป็น "รัฐมนตรี" ก็ไม่ธรรมดา

แรกสุดก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นรัฐมนตรีประเภท "นขต." นั่นก็คือ มีใค้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ "รองนายกรัฐมนตรี" มีอะไรก็เข้าถึงตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปัจจัยนี้แหละที่ทำให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล นำเสนอ บทสรุป "แบ่งแยกแล้วปกครอง" ภายหลังกฎปรับออกจากรวมเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

ขณะเดียวกัน ลองหันไปดูบทบาท พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ว่าเป็นอย่างไร

การปรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จากกระทรวงพาณิชย์มาอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่าเป็นการปรับเลื่อนชั้น

จากกระทรวง "เล็ก" มายังกระทรวง "ใหญ่"

ปัจจัยสำคัญอย่างมากก็คือ ถึงปรับอย่างไร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็ได้รับการดูแลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างอบอุ่น ไม่ทอดทิ้ง

ถามว่าบทบาทของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นอย่างไร แม้ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะส่งคนของตนเข้าไปคุมกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

สภาพ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็เหมือน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ไม่ใช่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นี่คือ ความแข็งแกร่งมั่นคงของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

การปรับกรมครั้งนี้จึงไม่มีใครเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเอา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

เว้นแต่จะถูกกดดันและจำเป็นจริงๆ

ถามว่าใครกดดัน เป็นเสียงจาก "โพล" เป็นเสียงจาก "นักการเมือง" หรือว่าเป็นบทบาทของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หรือ ตอบได้เลยว่าไม่ใช่

เพราะแรงกดดันอย่างแท้จริง คือ ราคาสินค้าเกษตร

ตั้งเกือ-ยื่น'ตุ'ชะลอใช้กฎหมาย จสอบกรมประมง-ออกกฎ200ข้อส่อไม่ชอบ

วันที่ 20 พ.ย. ที่ลานวัฒนธรรมปัดธานี สมาคมชาวประมงจังหวัดปัดธานี นำโดย นาย ภูบศรี จันทนิมิต และประชาชนกว่า 1,000 คน รวมตัวกันประท้วงประกาศที่สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การประมงในปี 2558 นายภูบศรี กล่าวว่า หลังอัยฯให้ใบเหลืองประมงไทย รัฐบาลให้กรม ประมงออกกฎหมายและกำหนดมาตรการใหม่ฯ หลายข้อจนถึงปัจจุบันกว่า 200 ข้อ การออก ประกาศไม่ศึกษาผลกระทบ ผู้ปฏิบัติขาดข้อมูลรอบด้านและส่อไปในทางไม่ชอบ ข้อบังคับใหม่ มาตรฐานสูงเกิน ไป เพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่รุนแรง ภายได้ข้อกฎหมายที่ไม่ สามารถปฏิบัติได้และทำได้ยาก เช่น ข้อบังคับให้เครื่องมือ VMS ระบบใหม่ (เครื่องติดตามเรือ ประมง) แพงกว่าเดิมเท่าตัว และอาจลือสเปก การให้ใช้เครื่องซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ราคาหลายแสน บาท เรือประมงต้องจอดทั่วประเทศหลายหมื่นลำ อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ปลาป่น โรงงานปลากระป๋อง ปิดไปถึง 3 แห่งแล้ว จึงขอให้ออกกฎระเบียบใหม่ ขอให้เรื่องไป ถึงนายกฯและผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไข ชาวประมงพร้อมให้ความร่วมมือ

ทั้งนี้ สมาคมยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านผู้ว่าฯ ไปยังนายกฯ 5 ข้อ 1.ตรวจสอบกระบวนการ ออกและประกาศใช้กฎหมายของกรมประมง 2.ให้มีตัวแทนชาวประมงและผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ 3.ระงับการออกประกาศใหม่ระหว่างที่ตรวจสอบ 4.ให้ลงโทษ อย่างเหมาะสมกรณีตรวจพบการทุจริตของข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐ 5.แก้ไขปรับปรุงการ ออกประกาศและบังคับใช้กฎหมาย โดยให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และบังคับใช้โดยมีระยะทดลองก่อนปรน

นายวีรนนท์ เฟิงจันทร์ ผู้ว่าฯปัดธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารับฟังหารือและ พุดคุยให้กำลังใจ พร้อมรับนำข้อเรียนร้อง เสนอ 3 ทาง คือ 1.รับข้อเสนอมานำเสนอต่อรัฐมนตรี ประมง 2.ยื่นเสนอกระทรวงมหาดไทย 3.ยื่นเสนอถึงกรมประมง

ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายดำรงค์ แดงโชติ ประธานกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย พร้อมเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน 5 อำเภอ (บางสะพาน บางสะพานน้อย สามร้อยยอด ทับสะแก และเมือง) รวม 300 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดชูป้ายคัดค้าน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง พ.ศ.2559 และ ประกาศฉบับใหม่ปี 2560 อ้างว่าไม่ได้แก้ปัญหาอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ตันกรอส ไม่สามารถทำการประมงนอก เขตประมงชายฝั่งได้

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นายสมพร ปิจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัด นิดิพัฒน์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัด หารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมง ได้มอบหนังสือร้องเรียนผ่าน ไปยังร.ว.เกษตรฯ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

ต่ำลตอไป 'สมคิด' !!!



“แท้จริง” ลุ้นกันยาวๆไป กับสัญญาณจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ที่ออกมายืนยันแล้วว่า การปรับ ครม.จะแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคมนี้แน่

และมันก็ยากที่ “บิ๊กตู่” จะบอกให้สื่อเลิกคาดเดา โศ ครม.

ในเมื่อสถานการณ์ “กำกวม” โศ ครม. มั่วก็ยังไม่ปลิวว่อนอยู่บนหน้ากระดาน สื่อกระแสหลัก นักข่าวก็คงจะล้วงควัก ข่าวกรองบ้างไม่กรองบ้างเอามาแข่งกันบนหน้า หนังสือพิมพ์รายวัน

ตามธรรมชาติของปมที่สังคมสนใจ ข่าวปรับ ครม.เรตติ้งกระฉูด

อย่างไรก็ตามถึงจุดนี้หลายคำถามก็มีคำตอบออกมาแล้วแกะรอยจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แผลมๆแบบตัดความรำคาญเลยว่า “พี่ใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม กับ “พี่รอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรี ไม่มีการขยับตามแรงเชียร์จากทุกทิศทุกทาง

นั่นก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ “บิ๊กตู่” ได้ตอบโจทย์ยากสุดในการตัดสินใจปรับ ครม.รอบนี้ แล้วเมื่อเทียบแรงกดดันอย่างหนักจากกระแสสังคม ผสมกับสัญญาณคลื่นความถี่สูงที่แทรกเข้ามาเป็นระยะ ล็อกเป้าไปที่ “พี่ใหญ่-พี่รอง” ตามท้องเรื่องร้อนๆฉาวๆที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

แต่เมื่อบวกลบคุณหาร ชั่งน้ำหนักระหว่าง “ความเป็นทีม” ที่พี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันมาตั้งแต่ต้นกับการโศวเดียวโดยต้นทุนของ “นายกฯลุงตู่” ที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจเลือกเอาของชั่วคราวไว้ก่อนดีกว่า กับการซื้อให้ “พี่ใหญ่” ผู้มาก บารมีทุกวงการ ทั้งในกองทัพและชุมชนการเมือง ซึ่งนั่นยังไม่รวมถึงเรื่องของเนื้องานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่างานในข่ายที่ พล.อ.ประวิตรรับผิดชอบ มีการขับเคลื่อนมากในลำดับต้นๆของรัฐบาล ยิ่งไง “บิ๊กตู่” ก็ต้องใช้ “พี่ใหญ่” ช่วยคัดท้ายจนกว่าจะตายกันไปข้าง

เช่นเดียวกับการไว้วางใจ “พี่รอง” คุณชุมชายข้าราชการพลเรือนในปีกมทไทย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ไม่มีทางไว้วางใจใครมากไปกว่าคนที่เสนอชื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็น ผบ.ทบ.

“3 พี่น้อง” รวมกันตายหมู่ ดีกว่าแยกกันอยู่เสี่ยงตายเดี่ยว

ขณะเดียวกัน ไฟล์สกรอบนี้การปรับเปลี่ยนชัดเจนน่าจะมุ่งไปที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของกัปตันทีมอย่าง “เสียววง” สมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ได้ “พื้นที่” ในการบริหารจัดการอำนาจมากกว่าขึ้นตามไฟต์บังคับ

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์

ในฐานะเพื่อนรักของ “ลุงตุ๋” ยังอยู่ใน ครม.แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน

นั่นหมายถึงการตัดสินใจยับยั้งปัญหาเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ จากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ ที่ตึงเครียดๆในการประสานงาน ทำให้การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง พืช ผักผลไม้ไม่มีประสิทธิภาพ เปิดคางให้นักการเมืองกระแทก ยั่วมือเบช่ยารัฐบาล คสช.

การปลดล็อกกระทรวงเกษตรฯกับกระทรวงพาณิชย์ให้กัปตันทีมอย่าง “สมคิด” ได้ลุยแบบเต็มไม้เต็มมือ ก็ถือเป็นการทิ้งไฟใบสุดท้าย ในมือของ “นายทลุงตุ๋”

หวังผลถึงการผลิตคะแนนเสียง ข้ามช้อตถึงการเลือกตั้ง

และนั่นก็คือภาระอันหนักอึ้งที่จะตกอยู่กับ “จอมยุทธ์วง” ต้องถูก “ล็อกเป้า” ถล่มหนักขึ้นไปอีก

แบบที่เจ้าตัวเฟิงประกาศจะทำให้คนจนหมดไปจากประเทศไทย ก็โดนนักการเมือง ขบวนการหมั่นไส้รัฐบาลเอาไปปลัฟอาน โทษเสียๆ ว่า “สมคิด” จะทำให้ “คนจนหมดทั้งประเทศไทย”

ไฟต์บังคับนักการเมืองต้องสกัดกัปตันทีมเศรษฐกิจทุกระบวนท่า ตามสถานการณ์ที่ “สมคิด” กำลังต้องเพิ่มแรงอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช้อใจชาวบ้านรากหญ้า และตามจังหวะยังโยงต่อเนื่องกับการปลดล็อกเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบจ.และ อบต.เพื่อดึงงบประมาณนับแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ดีกินแต่มีให้ “ลุงตุ๋” หนีไม่พ้นแรงสะเทือนฐานเสียงของนักการเมืองป้อมค่ายเดิม

“สมคิด” โคนดักเจาะยางทุกจังหวะแต่นั้นก็หักล้างด้วยตัวเลขอย่างเป็นทางการที่จับต้องได้

แบบที่ล่าสุดนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 เติบโต 4.8 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส โดยมีแรงส่งสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัว 7.4 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.2 เปอร์เซ็นต์ เติบโตสุดในรอบ 18 ไตรมาส ล้อไปกับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่คงขยายตัวดี

ข่าวดีประเทศไทย แต่มันยังเป็นภัยมหันต์กับ “สมคิด”.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน



📌 สัศจรรย์....เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อัครชัย สีสวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, สุธาร วสุธาร นัศพบปะสังสรรค์ “คืนถิ่น” ที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 3 ถนนราชดำริ เร็ว ๆ นี้



ข่าวปนคน คนปนข่าว

● คนดีที่หนึ่งเลย!! “กรม.ประยุทธ์ 5” ยังไม่ทิ้ง “พีป้อม” ซักออกอาการ-เก็บอารมณ์ไม่อยู่ ร้อนถึง “น้องตู” ต้องออกมาทางปีกป้อง การันตี พี่คนนี้ดีที่สุด แล้วยังสวมบท “ทนายแก่ต่าง” เรื่องโงง-ส่วย ให้เสร็จสรรพ บอกแค่ขบวนการดิสเครดิต-กล่าวหาไม่เป็นธรรม



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ท่ามกลางกระแสข่าวการจัดทัพ “กรม.ประยุทธ์ 5” ยังไม่ลงตัว พร้อมข่าวที่ว่า “พีป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อาจถูก “ลดชั้น” หรือปรับออกจาก กรม.งว.ค.นี้ ... จน “พีป้อม” ออกอาการทั้ง “ไอ้ห...” เมื่อสัปดาห์ก่อน พอมาปะหน้าสื่ออีกหน คราวนี้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนว่า “เฮ้อ... ลีอกันไปเรื่อย เลอะเทอะ ขอบเขี่ยนให้ขัดแย้งกันระหว่าง พี่น้อง ให้ทะเลาะแตกคอกัน ไม่เป็นความจริงเลย ผมกับประยุทธ์ อยู่กันมานาน พวกมันที่อยู่ข้างใน เขี่ยนให้เราแตกกันนายกฯ เรายุกันมา 40 ปี ไม่มีความขัดแย้งระหว่างกันเลย...” ทำเอา “น้องตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อุตส่าห์ออกตัวว่า ไม่อยากให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับ ครม.มากนัก ต้องออกมา “กางปีก” ปกป้อง “พีป้อม” ถึง 2 หนซ้อน ...

ครึ่งหนึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ที่ลี้ลับเสียงดังยืนยันว่า “สายล่อฟ้า” ทั้ง “พีป้อม” หรือ “พีป็อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ “เพื่อนจัตรา” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ยังได้ไปต่อใน ครม.ลู่ตุ้ แต่ไม่เฟิร์มว่าตำแหน่งไหน ... สงสัยยังคิดว่าไม่หนักแน่นพอ พลันได้มาออกงานคู่กันเมื่อวาน (20 พ.ย.) ที่ลี้ลับแล้ว “นายกฯ ตู” ก็มีโอกาสดำรงครม.กับประชาชน-นักศึกษา ในหัวข้อ “โครงการอาชีวศึกษาภิวัตน์”... เนื้อหาที่พูดไป ไม่เกี่ยวกับหัวข้อไม่เท่าไร ยังวกกลับมาเรื่อง “พีป้อม” เฉยเลย ... แสดงความเห็นอกเห็นใจ “พีป้อม” ที่วันนี้โดนชนแวม พร้อมการันตีประมาณว่า “พี่คนนี้ดีที่สุด ถ้าไม่ตี เลิกคบมานานแล้ว”...ไม่เท่านั้นยังอุปโลกน์ตัวเป็น “ทนายแก่ต่าง” ให้เสร็จสรรพว่า กระแสข่าวที่ว่า มีการทุจริตในสายงานของ “บิ๊กป้อม” ก็แค่กระบวนการ “ดิสเครดิต” เท่านั้น ร่ายไปอีกว่าโครงการมีเป็นหมื่นเป็นพัน หากมีร้องเรียนเรื่องทุจริต ต้องไปดูว่าโกงตรงไหน พร้อมบิ๊ยว่า “ห้องถิ่น” เป็นคนทำ ... หรืออย่าง “ส่วยหลากสี” ที่วันนี้ พ่อค้าแม่ขาย ปนระงมว่าเจอทั้งเจ้าเดิม “ส่วยสีกัก” แล้วยังมีเจอเจ้าใหม่ “ส่วยลายพราง”...“นายกฯ ตู” ตัดตอนให้จบเลยว่า “ลูกพีป้อม” ถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรม ที่ขอเบิ้ลสอง เพราะต้องให้ทหารด้วย “ตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า”...ปิดส่วยไม่ทันตัวก็ “คุณพีป้อม” ไม่ได้ดูแค่ทหาร แต่ดูตำรวจด้วยนะขอรับ.

● ฟันพิษแค่ลิ่วลื้อ!! เด็งตำรวจนับสิบเอี้ยว “ส่วยป่าตอง” คำสารภาพจาก สตช. วางานนี้มีมูล รอดูว่า “เอาจริง” หรือแค่ “ทำเป็นพิธี” ขณะที่ “โจ้ สปอตไลต์” แจกต่อ “แก้อี้ ผกก.โรงพักทำเลทอง” แพงระยับ 40 ล้าน แถมมี “ส่วยสะเดา” ไถโหดเป็น 2 เท่า



พล.ต.อ.สุชาติ วีระสวัสดิ์

สุชาติ วีระสวัสดิ์ รักษาการแทนจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ลงพื้นที่ พร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ... ตามมาด้วยคำสั่งแต่งตั้งตำรวจนับสิบนาย ทั้งตำรวจท้องที่ ตม. และ บช.ก. มาช่วยราชการที่ ศปก.ตร. หนึ่งในนั้นคือ พล.ต.อ.ทัศน์ัย โอฟารีเกษ ผกก.สภ.ป่าตอง ... แถมมี “หลักฐานเด็ด” เป็น “โพยส่วย” ที่ผู้ประกอบการบางรายในภูเก็ต ต้องจ่ายให้กับ “เจ้าหน้าที่ตำรวจ” หลายหน่วยงาน ระบุถึง วัน เวลา-วงรอบจ่ายเงิน-ชื่อผู้รับเงิน ละเอียดยับ ... เท่ากับสารภาพกันแล้วว่า “ส่วยร้อยล้าน” ที่ “โจ้ สปอตไลต์” จุดพลุขึ้นมา นั้น “มีมูล” ...

หากยังมีข้อสงสัยว่างานนี้ “เอาจริง” หรือแค่ “ทำเป็นพิธี” ด้วยมีการตัดตอนเล่นงานเฉพาะ “ตำรวจชั้นผู้น้อย” ไม่มีที่ท่าต่อยอดไปถึง “ตำรวจใหญ่” ของขบวนการที่ “โจ้ สปอตไลต์” ระบุว่ามีการส่งส่วยให้ “นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่” เป็นทอดๆ โดย “พล.ต.อ.สุชาติ” เป็นนายตำรวจ ยศ “พล.ต.ต.ชื้อดิ่ง” ที่เป็นผู้กว้างขวาง-ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ ... แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจาก “โจ้ สปอตไลต์” อีกว่า จากผลประโยชน์ “ส่วยร้อยล้าน” ส่งผลให้มีการซื้อขาย “ผู้กำกับโรงพัก” ผกก.สภ.พื้นที่ของคำ” ใน จ.ภูเก็ต ราคาพุ่งถึง 40 ล้านบาท ... ที่น่าตกใจกว่านั้นก็ยังกระทบชิงไปถึง อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ถูกรับว่า เก็บส่วยกันหนักกว่าป่าตองเป็น 2 เท่า ตั้งอายุ ก็เดือนละ 200 ล้านบาท ... เรื่องใหญ่ขนาดนี้ พอไปถาม “บิ๊กปู” พล.ต.อ.ศิวราช รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ที่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งลาออก ยังไม่ยอมยก ออกตัวว่า ดูแค่ความมั่นคง และไม่ยี้ให้ไปถาม “บิ๊กใหม่” ที่กำลังสอส่วยอยู่ที่ภูเก็ตแทน ... นี่คือการที่เกิดในยุคที่ “การปราบโกง-การปฏิรูปตำรวจ” เป็น “วาระแห่งชาติ” ถึงขนาดถูกบรรจุลงใน “กฎหมายสูงสุด” แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น เห็นจะเป็นราคาแก้อี้ใน “โรงพักทำเลทอง” เท่านั้น.

● “บิ๊กป็อก” ว่าไง!? “ห้องถิ่นสระบุรี” โดนแฉ จ้างทำมาสกอตสวนต่างเกินครึ่ง เมาทันสนั่น “ส่วนกลาง” ไฟเขียว

ส่วนที่ “นายกฯ ตู” พูดเมื่อวาน บอกว่า “วันนี้โครงการมีเป็นหมื่นเป็นพัน ห้องถิ่นเป็นคนที่ต้องไปดูมีการโกงตรงไหน”... จัรบกวณมาดูตรงนั้นหน่อย มีข้อมูลจากเพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” แลโครงการจัดจ้างทำ “มาสกอตรูปวัว” ที่ชื่อ “น้องใจบุญ” เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ “จังหวัดสระบุรี” โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น ที่ถูกรับว่า “มีพิธี-ตั้งบงสูง-แพงเกินจริง”... รายละเอียดโครงการ “น้องใจบุญ” มี 2 ขนาด ขนาดความสูง 1.2 เมตร ตัวเล็กราคากลางตัวละ 1.1 แสนบาท ถึง 120 ตัว เป็นเงิน 13.2 ล้านบาท กับตัวใหญ่ขนาด 1.8 เมตร ตัวละ 1.7 แสนบาท ถึง 21 ตัว เป็นเงิน 3.57 ล้านบาท รวมทั้งสองขนาดเป็นเงิน 16.77 ล้านบาท ... ไม่เท่านั้น ยังมีในส่วนของการจ้างและประชาสัมพันธ์เปิดตัว “น้องใจบุญ” แยกไปอีกโครงการ เป็นเงิน 3.05 ล้านบาท เปิดเสริมมีค่าใช้จ่ายรวม 20 ล้านบาท ... ข้อพิรุณมีทั้งการปล่อยให้ทั้ง 2 โครงการ “ผู้เข้าเสนอราคา” แครยเดียว จากผู้ขอรับของ 12 ราย



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ที่สำคัญ ค่าจ้างทำมาสกอดตัว สิ่งจำนวนมากก็ไม่มีส่วนลดจากราคากลางซักกะแดง ...

ด้านสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น จ.สระบุรี ดูจะไม่ค่อยยึดระเบียบกับข้อมูล
 ที่โดนแหงออกมา มีหน้าออกมาแถลงว่า ทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ ...
 พร้อมแสดงความภาคภูมิใจว่า ราคาที่ “ผู้ชนะประมูล” เสนอต่ำกว่า “ราคากลาง” คือ
 ขนาด 1.2 เมตร ถูกกว่าราคากลาง “57.50 บาท” ส่วนขนาดตัว 1.8 เมตร ถูกกว่าราคา
 กลาง “993.50 บาท” ... งานขี้หมูขี้หมา ระดับนี้ อาจไม่ถึงขั้นแฉกระทรวง “บิ๊กบิ๊ก”
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็น “นโยบายส่วนกลาง”
 ที่สั่งการมาก็อยู่ที่บรรดา “พ่อเมือง” รับผิดชอบได้อย่างไร ... ตัดลูกคิดเล่นๆ แค่นี้ จ.สระบุรี
 ส่วนต่าง ดีชะว่าเกือบ 10 ล้านบาท คุณด้วย 76 จังหวัด ในความดูแลของ “มหาดไทย”
 ก็ 7-8 ร้อยล้านบาท ... คุณเป็น “เสบียงกรัง” ลุยเลือกตั้งสบายๆ ... ไม่รู้ว่ **พล.อ.**
ชนะทัฬ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ป้ายแดง จะสนใจประเดิม
 เป็นผลงานกันใหม่หน้อ ??.

ช.ชฎา

'บิกตู' ขึ้นมึน 'พีป้อม' ไร้ขัดแย้ง

ปรับกรม.ทหารออกมากกว่าเข้า

“บิกตู” สยบข่าวเกาเหลา “พีป้อม” โวยข่าวที่เกิดขึ้นคือขบวนการดิสเครดิต ยันถ้าไม่ใช่คนดี ♦ *อ่านต่อหน้า 8*

'บิกตู'

□ *ต่อจากหน้า 1*

ก็ไม่นับ ยกพี่ใหญ่ คสช.เป็นคนสอนให้ตัวเองเป็นคนดีจนทุกวันนี้ แจงปรับกรม.เรียบบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนทูลเกล้าฯ ไม่ตอบปรับ กรม.ลดสัดส่วนทหารหรือไม่ บอกแค่มีเพียงนิดหน่อยอย่าทำอะไรไม่ถูกใจใคร 100% ประกาศจากนี้ไปจะตั้งใจปราบทุจริตให้ได้มากที่สุด พร้อมขอให้ช่วยตอบ 6 คำถาม ยันแค่ต้องการฟังเสียงประชาชนไม่ใช่หาเสียง และยังไม่มีการเลือกตั้ง “บิกตู” ปิดข่าวป่วยพร้อมเห็นนักเขียนคอลัมน์ชอบปั่นให้พี่น้องขัดแย้งกัน “กฤษฎา” อดีตปลัดทพ.ปิดข่าวร่วม กรม.บอกซัดไม่ถนัดงานด้านกระทรวงเกษตรฯ “วิษณุ” ถกวางกรอบเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งต้องยกร่างกฎหมาย 6 ฉบับ เมื่อเรียบบร้อยลงคะแนนได้ใน 45 วัน ยันไม่เคยบอกว่าจะได้พ.ค.61 แต่จะทยอยเลือกตั้งละอย่าง และต้องไม่ทำให้การเลือกตั้งระดับชาติเลื่อนแน่ชัดคือหลายกฏเหล็ก คสช.บางเรื่องช่วยให้ท้องถิ่นหาเสียงได้ “สมชาย” เชื้อเลือกได้หลังระดับชาติซึ่งมีปัญหาหลายเรื่อง ขณะที่ สก.รับร่างกฎหมาย 21 พ.ย.เตรียมรับฟังความเห็นต่อไป

□ แจงตรวจคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรี (กรม.) ว่าไม่รู้จะไปมากกว่าที่สื่อมวลชนรู้ รู้ว่าชื่อไหนจริงไม่จริงและไม่ทราบ

ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อรัฐมนตรีใหม่นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สามารถตรวจสอบเองได้ แต่บางรายชื่อที่มีประวัติพิพพันกับนักธุรกิจมาก่อนสลค.ไม่สามารถตรวจสอบเองได้ ต้องให้เจ้าตัวมาชี้แจงเอง อย่างไรก็ตามตนไม่ทราบว่าการปรับ กรม.ครั้งนี้ได้ตรวจสอบประวัติไปแล้วหรือไม่ส่วนตัวเองจะยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่นั้น ตนก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะหากไม่อยู่คนอื่นก็ทำเรื่องกฎหมายแทนได้

□ “กฤษฎา” ปิดกรม.กรม.

นายกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีรายชื่อติดโผเป็น รว.เกษตรและสหกรณ์ หรือกระแสข่าวการเป็นรว.แรงงาน ใน “กรม.ประยุทธ์ 5” เพราะนายกรัฐมนตรีขึ้นชมการทำงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายกฤษฎา กล่าวเพียงว่า “ขณะนี้ผมยังเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ยังไม่ได้ลาออก และยังไม่มีผู้ใหญ่มติต่อหรือทาบทามให้ดำรงตำแหน่ง อีกทั้งผมจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านกระทรวงเกษตรฯ”

□ จัดงานสวนสนามเรือ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่อ่าวพิทยา จ.ชลบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และร.ว.ร.ว.ค. พล.อ.อ.อุสมเดช สีตบุตร ร.ว.ร.ว.ค. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่าง ๆ ทหารระดับสูงจากทุกเหล่าทัพและสมาคมภริยาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและ

เป็นการออกงานร่วมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตรภายหลังจากที่พล.อ.ประวิตรได้ลาหยุดงานราชการหลายวันเพื่อไปทำธุระส่วนตัวโดยพล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร ต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางกระแสข่าวปรับ กรม. ที่มีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะควบตำแหน่ง รว.กลาโหม โดยปรับย้าย พล.อ.ประวิตรออกจากตำแหน่ง ขณะเดียวกันด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่มีกระแสข่าวลาออกจากตำแหน่ง ผบ.ตร.เพื่อมาร่วม กรม. ได้หันมาทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีขึ้นเรือหลวงกลางเพื่อพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือได้เรียก พล.ต.ศ.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพิทยา มาพูดคุยและชี้ไปยังคอนโคตาหรือที่อยู่ระหว่างการระงับการก่อสร้างเนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ เพราะบดบังทัศนียภาพของเมืองพิทยาโดยคาดว่าจะมีการสอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

□ “บิกตู” ปิดข่าวป่วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อม พล.อ.ประวิตร เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จ.ชลบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อดูแลหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งกับ พล.อ.ประยุทธ์ จนถึงขั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้ร.ว.ค. พล.อ.อ.อุสมเดช สีตบุตร ว่า “เรื่องการปรับ กรม. ไม่เป็นความจริง ลือกันไปเรื่อยเรื่อย” ก่อนที่ พล.อ.ประวิตรจะส่ายหน้า พร้อมถอนหายใจและกล่าวอีกว่า “เฮ้อ ลือกันไปเรื่อย เลอะเทอะโดยเฉพาะพวกคอลัมน์นิสต์ข้างในชอบเขียนให้เป็นประเด็นว่าเรามีความขัดแย้งกันระหว่างพี่น้องไม่จริงจริงเลย ผมกับ พล.อ.ประยุทธ์อยู่กันมานาน เขียนแบบนี้คนก็ชอบอ่านล้วนแต่เป็นพวกมโนเพื่อผู้ข้างใน เขียนให้เราแตกกับนายกรัฐมนตรีเราไม่มีความขัดแย้ง

ระหว่างกันเลย เพราะอยู่กันเรามาตั้ง 40 ปี คือส่วนใหญ่ที่รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ถอยกันไป มันจะเป็นไปได้ได้อย่างไร”

เมื่อถามถึงข่าวที่ว่า พล.อ.ประวิตรป่วย รองนายกฯ กล่าวว่าไม่เป็นความจริง ไม่ได้ป่วยเลย ที่หายไปเพราะมีธุระ วันนั้นก็เห็นว่าหน้าตาสดชื่นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงรอยช้ำที่บริเวณหลังมือด้านซ้าย พล.อ.ประวิตรโชว์หลังมือที่มีรอยช้ำก่อนกล่าวว่า เส้นเลือดมันแตก ไม่มีอะไร ไม่ได้ป่วย ไม่ได้ไปตรวจหรือเรียกแพทย์รักษา แต่บังเอิญต้องไปธุระ

□ ไม่มีใครถูกใจกรม.100%

ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับกรม.ว่า ขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯซึ่งทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนความมั่นใจเรื่องความเชื่อมั่นต่อกรม.ใหม่นั้น มองว่าไม่ว่าจะตั้งใครมา ก็ย่อมมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจ แต่จากนี้ไปตนจะปราบทุจริตให้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองวางพื้นฐานประเทศให้ดี อะไรที่เริ่มต้นได้ก็ต้องเริ่มต้น

เมื่อถามว่าการปรับ กรม.ครั้งนี้ สักส่วนของทหารลดลงหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่รู้ ผมไม่เคยคิดถึงสัดส่วนไม่มีเข้าหรือมีเพียงนิดหน่อย ออกมากกว่าเข้า ทำไม่รังเกียจทหารนักหรืออย่างไร” เมื่อผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ได้รังเกียจกรทหารจะตายพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สัพพอกกลับมา “ปิดโก๊ รักแต่ต้องจะตาย รักไม่ ต้องตายเสียเป็นว่าทำดีที่สุดนะ มันไม่มีอะไรถูกใจคน 100 เปอร์เซนต์ อาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบ ดีไม่ดี แต่ผมเห็นคนในสังคมบอกว่า ในเมื่อนายกฯเป็นคนรับผิดชอบปรับเองนายกฯต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าไม่ดี ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีผมก็สั่งของผมแบบนี้”

เมื่อถามต่อว่า การปรับกรม.ครั้งนี้มีนายกฯ พร้อมรับผิดชอบหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนพร้อมรับผิดชอบตั้งแต่ 22 พ.ค. 57 แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมารับผิดชอบแค่ กรม.แต่รับผิดชอบด้วยชีวิตของตน ไม่พอหรืออย่างไร ส่วนข่าวลือความขัดแย้งกับ พล.อ.ประวิตรนั้น เรื่องนี้พูดกันมานานแล้วตนจึงต้องประกาศให้มันชัดเจนว่าไม่จริง มองว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีขบวนการดิสเครดิตจึงขอให้แยกแยะกันให้ออก

□ ขอบประชาชนไว้ใจรัฐ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบโอวาทกับ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้อยากให้พบกับ พล.อ.ประวิตร ที่มาด้วย ซึ่งตัวท่านดูแลด้านความมั่นคงขับเคลื่อนงานกว่า 20 ด้าน ยิ่งขับเคลื่อนไปแรงด้านยังมีมากขึ้นทุกที ขณะเดียวกันยืนยันว่า พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่คนยากน้อยเหมือนที่ใครกล่าวหา นายกฯ มีคนเดียวซึ่งแค่นั้นเดี๋ยวก็แยกอยู่แล้ว

“มีคนระบุนายกฯ เรียกปรับ กรม. และหากปรับออกมาแล้วไม่ดี นายกฯ ก็ต้องรับผิดชอบจึงต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่และขอให้ทุกคนปฏิรูปตนเอง เพราะวันนี้ประเทศต้องการการปฏิรูปในทุกด้าน แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ซึ่งรัฐบาลไว้วางใจประชาชน ดังนั้นประชาชนต้องไว้วางใจรัฐบาลด้วย วันนี้ผมมาด้วยหัวใจและให้ให้กับทุกคน ดังนั้นทุกคนต้องให้ใจกับผมด้วย นอกจากนี้หากพบเห็นการทุจริตให้มาบอกไม่ใช่นอกว่าทุกอย่างผิดไปหมด ถ้าคิดว่าผมตั้งใจทำให้ท่านก็ต้องช่วยอย่าปล่อยให้ผมทำอยู่คนเดียว”นายกฯกล่าว

□ ยืนยัน“บิกป้อม”คนดี

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันที่ พล.อ.ประวิตร ก็โดนแยะยืนยันว่าท่านไม่มีอะไรทั้งสิ้น ถ้าท่านไม่ดีผมก็ไม่เคารพ ตั้งแต่มานานท่านเป็นคนสอนให้เป็นคนดีจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านไม่ดีเลิกกันไปนานแล้วหรือว่าท่านจะเลิกกลับไปก่อนไม่ได้มาแก้ตัวแทนท่านและเมื่อมีการอ้างทหารท่านก็โดน เพราะคุมทหารหากมีใครแอบอ้าง เจ้าหน้าที่ที่เรียกปรับผลประโยชน์มาบอกตน ใส่ของปิดผนึกมาทำเนียบ ถ้าไม่ทำคนอื่นทำไม่ได้ มีหลักฐานจะเล่นงานไม่ละเว้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นต่อให้เป็นญาติตัวเอง ที่ทำทุกวันมีความเสี่ยงสูงใครจะมาร่วมเสี่ยงกับตนบ้าง ไม่มีใครเสี่ยงหรือตายแทนได้ แต่ไม่ตายง่าย ๆ ทั้งนี้ขอให้ไว้วางใจระยะหนึ่งเพื่อให้สิ่งที่พูดเกิดขึ้นได้

“ทุกวันนี้เวลาให้พระสวดมนต์ ขออย่างเดียวคือขอให้เป็นคนดี ขอให้ไม่หลงในลาภยศสรรเสริญ ขอให้ทำงานสำเร็จและประชาชนมีความสุข ผมให้พระและขอแบบมีมาตลอด 3 ปี ยังได้แค่นี้ พระให้ผมน้อยเพราะอาจขอเยอะเกินไป” นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังถามคนที่มาร่วมงานด้วยว่า ใครไม่ชอบขอให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีใครยกมือ นายกฯ จึงกล่าวต่อว่า “ไม่กล้า ถึงมีก็ไม่เป็นไร เพราะรับได้ ซึ่งหากมีปัญหาขอให้ส่งมาที่ศูนย์ดำรงธรรม

□ คำถามไม่เอาคะแนน

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวย้ำถึงการให้ประชาชนร่วมตอบ 6 คำถามว่า ย้ำว่าถามเพื่อให้ประชาชนตอบไม่ได้ถามนักการเมือง ไม่ชอบก็ขอให้เขียนมา และไม่ได้ต้องการคะแนนเสียงไม่ต้องการโพลหรือผลโหวตใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ต้องการฟังเสียงประชาชนและอย่าหาว่าตนดึงการเลือกตั้ง หากใครไม่เชื่อก็อยากให้ดูว่าคนได้ทำอะไรบ้างและได้อะไรกลับมา อะไรที่ทำได้มากก็ดีใจ อะไรที่ได้ไม่ยอกก็เสียใจ แต่ก็ต้องทำต่อไม่ว่าสนุกหรืออย่างไร ไม่ได้ขี้โม้อวดแต่ต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจ และยอมรับว่า 3 ปีที่ผ่านมา พุดมากที่สุดตั้งแต่เกิด เพราะปัญหาหมกมาย และที่ออกกั๊กกายเพราะต้องการให้ทุกคนออกกั๊กกายด้วย อายุ 63 ปีแล้วต้องแข็งแรงไม่เช่นนั้นจะตายทั้งที่ทำงานไม่สำเร็จเท่ากับตายเปล่า นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนเผ่าระวังด้านความมั่นคงและการบิดเบือนที่เกี่ยวกับสถาบันที่มีจำนวนมากในโซเชียลมีเดียหากคนในอำนาจจะโดนค่าและโจมตีเหมือนกรณีซึ่งเกิดเหตุแล้ว ดังนั้นขอทุกคนปกป้องและอย่าโพสต์ด่าและยืนยันไม่ได้เป็นการปิดกั้นทางการเมือง คิดต่างได้แต่ต้องช่วยกันแก้ไข

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งตั้งท้องถิ่นว่า กำลังคิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องดูความพร้อม และดูกฎหมายทั้งหมด หากพร้อมเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งท้องถิ่นได้ แต่ถามว่าประชาชนมีความพร้อมแล้วหรือยัง

□ เชื่อเลือกท้องถิ่นทำหลัง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพลด์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมาหลังเลือกตั้งทั่วไป โดยมีเหตุผลหลายประการ คือ 1.การเตรียมการในด้านกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ โดยทราบจากการให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า ยังต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ 5-6 ฉบับ และกว่าจะนำกฎหมายเข้าสภาก็น่าจะเป็นปลายปีใหม่ไปแล้ว ดังนั้นคิดว่าน่าจะเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงอยู่หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว. ที่จะเข้าไปปลายเดือน พ.ย. ซึ่งตามหลักกฎหมายเข้าก่อนก็ต้องเสร็จก่อน ยกเว้นจะมีการจัดคิวพิเศษและพิจารณาผ่านกันเดือนดีสาม 2.หลังการแก้กฎหมายยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ควรดำเนินการ เช่น

กรณีการชุมนุมทางการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์ (อบต.) ขนาดเล็กให้เป็นเทศบาล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ต้องเป็นฝ่ายประกาศ อาจต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หลังจากนั้นภาค. ต้องกำหนดเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเช่นกัน ทั้งหมดต้องใช้เวลา

□ เพราะต้องแก้กฎหมาย

นายสมชัย ระบุว่า 3. การให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไม่แก้กฎหมายจะสามารถทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดก่อนเลือก ส.ส., ส.ว. แต่คงไม่ใช่ทางเลือกที่รัฐบาลตัดสินใจ เพราะเลือกแล้วก็ขัดหลักการในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามก็ต้องแก้กฎหมายแก้เสร็จก็ต้องเลือกใหม่ เลือกกันสองรอบใช้เงินสองเท่าในเวลาใกล้ ๆ กันคงไม่เหมาะสม และ 4. ในขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เป็นการเลือกตั้งที่วันเลือกตั้งไม่สามารถขยับออกเพราะเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญว่า หากกฎหมายลูกสำคัญ 4 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน ดังนั้นหากรัฐบาลตั้งใจอย่างยั้งให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดก่อน ก็คือต้องยืดการเลือกตั้งทั่วไปออกไป

□ ยืนยันไม่ชนเลือกตั้งระดับชาติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าหลังจากที่ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้มีการวางกรอบการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ดังนี้ 1. เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น ทั้ง 6 ฉบับร่างเสร็จ 2. รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทยและกกต. จากนั้นจะเสนอกฎหมายตามขั้นตอน เมื่อ สนช. พิจารณาเสร็จ ประกาศใช้กฎหมายก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน แต่จะต้องทยอยเลือกตั้งท้องถิ่นทีละอย่างไม่ว่าจะเป็น อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหากการเลือกตั้งส่วนใดที่จะไปอยู่ในช่วงการเลือกตั้งระดับชาติ กกต. จะพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดกระทบกันเกินไป การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ทำให้การเลือกตั้งระดับชาติถูกเลื่อนไป ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จแล้วและนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากที่รับฟังความเห็นไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

□ แย้มปลดล็อกบางเรื่อง

ผู้สื่อข่าวถามว่านายสมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า จะเลือกตั้งท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จและรัฐบาลควรยกเลิกประกาศศสข. 2 ฉบับ เพื่อเปิดทาง นายวิษณุ กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นจะมีการหาเสียงเหมือนการเลือกตั้งใหญ่มีการชุมนุมทางการเมือง แต่เมื่อในวันเลือกตั้งของประกาศ ศสข. ที่ 57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 หากจะเปิดให้มีการหาเสียงก็ต้องปลดล็อกเรื่องนี้แต่อาจไม่จำเป็นที่จะต้องยกเลิกคำสั่ง เพราะถ้ายกเลิกทั้งหมดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเข้าข่ายได้รับการปลดล็อกด้วย ซึ่งเชื่อว่า คสช. คงยังไม่ต้องการเช่นนั้น ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจต้องใช้วิธีคลี่คลายล็อกที่มีหลายวิธี อาทิ การออกเป็นคำสั่งหรือประกาศฉบับใหม่ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น ตนยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไหนของ กกต. ชุดเก่าหรือใหม่ และยืนยันว่าไม่เคยมุขระบุว่า จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ในเดือน พ.ค. 2561 เพราะการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามกรอบเวลาตามที่ตนได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว

□ สถ. รับร่างก.ม. 21 พ.ย. นี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายวิษณุ เครืองาม ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จแล้วและเตรียมนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ว่า ขอชี้แจงว่าเท่าที่ฟังข่าวนายวิษณุไม่ได้บอกว่า กระทรวงมหาดไทยทำแต่ตนวิษณุระบุว่า กฎศสข. ได้ยกร่างเสร็จแล้วจึงส่งมาที่นายวิษณุ ขั้นตอนจากนั้นก็อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การร่างกฎหมาย 6 ฉบับนั้นทางคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้จัดทำ และเมื่อเสร็จก็ส่งมาให้ สถ. เพื่อจัดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ สถ. เพิ่งได้รับการประสานจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าร่างกฎหมาย 6 ฉบับส่งมาแล้ว สถ. คงได้เห็นเนื้อหาในวันที่ 21 พ.ย. ซึ่งเชื่อว่า คงไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่าไปมาก เพราะ

เป็นการแก้ไขในส่วนคุณสมบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เท่านั้น

□ “เมี้ยว” แข็งแรงสบายดี

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกำลังตรวจสุขภาพพร้อมข้อความระบุว่า “พ่อกำลังไปตรวจสุขภาพมาเช้านี้คะ หมอบอกแข็งแรงดีมาก พ่อทำตามหมอบอกว่าแข็งแรงดี ไม่มีอะไรผิดปกติ พ่อขี้มแล้วหันมาบอกว่า หัวใจแข็งแรงดี ไม่ได้อกหักมันแก่เกินกว่าจะอกหักแล้ว อารมณ์ดีก็มีส่วนทำให้แข็งแรงได้จริง ๆ พ่อยังมีประโยชน์ทำอีกว่าเราต้องทานอาหารเป็นยา ไม่งั้นแก่ตัว ต้องมาทานยาเป็นอาหาร” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ นายทักษิณ ได้พำนักอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะพักอยู่ที่นั่นสักระยะก่อนเดินทางไปยังประเทศถัดไป

□ ป.ป.ช. แจงคดียึดทรัพย์

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายสมบัติ อุทัยสาธิต อดีตรมช.มหาดไทย และอดีตที่ปรึกษา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพย์สินที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาโดยชอบรวมมูลค่า 108,574,356.23 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ร้ายแรงผิดคดีจึงมีมติให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

นายวรวิทย์ กล่าวว่า จากการที่คณะอนุกรรมการได้สวนข้อเท็จจริงได้ทำการได้สวนข้อเท็จจริงนั้น ฟังได้ว่าเงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น และสาขาพุทธมณฑล โฉนดของนางสุจิตร์ รณ อุทัยสาธิต คู่สมรสและบุตร 3 คน ที่นายสมบัติ ไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2547 จำนวน 106,291,109 บาท โดยในจำนวนดังกล่าวนายสมบัติสามารถพิสูจน์การได้มาของเงินฝากว่าได้มาโดยชอบ



ตามวิถีทางปกติจำนวน 15,000,000 บาท ดังนั้น เมื่อนำจำนวนเงินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบจำนวน 91,291,109 บาท รวมกับดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นดอกผลทางนิติบัญญัติของเงินฝากดังกล่าวอีกจำนวน 17,283,247 บาท มารวมคำนวณแล้วเห็นว่า นายสมบัติ มีทรัพย์สินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบ รวมมูลค่า 108,574,356.23 บาท

□ นายกษัตริย์ตรวจคอนโดฯ

อีกเรื่องหนึ่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ได้เรียก พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยามาพูดคุยเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องระงับการสร้างคอนโดฯหุรัที่ถูกประชาชนในพื้นที่คัดค้านเนื่องจากบดบังทัศนียภาพเมืองพัทยาว่าขณะนี้คดีความอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากมี ปัญหาการต่อเติมอาคารและทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องรอฟังคำตัดสินของศาลฯ ต่อไปซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลชุดนี้ต้องทำ ไม่นั่นเขาก็จะสร้างกันไปเรื่อย ปัญหาเหล่านี้ สลับซับซ้อนและอาจจะกระทบกับการลงทุน แต่ถามว่าทำไมไม่ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ต่อไป จะต้องตรวจสอบข้าราชการทุกคน โดยเฉพาะคนที่มาบอกว่าใกล้ชิดกับตน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนความ คืบหน้าการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะร้านค้า เรา จะต้องช่วยกันแก้ไข ถ้าทำผิดเราคิดป้ายไม่จ่าย เงินไปเลยและต้องตรวจสอบการเสียภาษีทั้งหมด ซึ่งต้องจัดการคนเหล่านี้ให้ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะกวาดจับและรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้ง จะส่งคนไปตรวจสอบทางลับทุกพื้นที่

▲ **ขึ้นมื่น...พล.อ.ประยุทธ์**
จันทร์โอชา นายกา เป็นประธาน พิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือ นานาชาติ ที่อ่าวพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหมเข้าร่วมพิธี มีการ พุดคุยกันขึ้นมื่นกลบกระแสนัด แแย้งเตรียมเขียนพันธะรัฐมนตรี